

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13064/UBND-KT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2023

V/v triển khai tăng cường quản lý,  
sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần  
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1123/CD-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

**1. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế. Tuyên truyền, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thực hiện rà soát, thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử thì kịp thời xử lý hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hóa đơn điện tử để tìm ra doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, nhất là với cơ quan Công an để quản lý thuế hiệu quả, đặc biệt đối với



các hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; phòng, chống gian lận về hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời, đúng theo quy định.

## **2. Công an tỉnh Khánh Hòa**

Tích cực, chủ động cùng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Kế hoạch số 1403/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh.

Chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với cơ quan thuế các cấp và các địa phương để phối hợp, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử. Trong quá trình thực thi công vụ, nếu phát hiện doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn thì cần thu thập thông tin, chuyển cho cơ quan thuế để thực hiện rà soát, xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác minh thông tin liên quan đến việc mua, bán hóa đơn khi có yêu cầu.

## **3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 tại phụ lục của Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh.

Chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin, phục vụ định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an ... nhằm ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế.

Quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu ...

Phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế tại địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Chủ động tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về hóa đơn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, TL, HL.

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hoàng**

